

Tản Mạn Đầu Năm



Các bạn thân mến,

Thế là mấy ngày Tết đã trôi qua, cuộc sống lại trở lại thường nhật, có người còn chưa kịp hưởng thụ xong cái không khí Tết mà Tết đã qua rồi. Tết đến rất nhanh và ra đi cũng vội vàng, điều này những người sống nước ngoài đều cảm nhận như vậy, giống như câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: “*Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân đã già*”.

Ở đây tôi xin phép được chia sẻ với các bạn vài suy tư cảm nhận sau những ngày đón Tết ở nước ngoài. Dù gì thì tôi vẫn còn có được những phút giây thanh thản riêng cho mình hơn biết bao nhiêu người khác đang sống trong cảnh cơ nhỡ khắp nơi.

...Ở bên nhà, năm con Rắn (Ất Ty 2025) đã thực sự có mặt trên mọi nẻo đường đất nước hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, và nơi tôi đang ở mới là 22 giờ đêm 29 tháng chạp năm Giáp Thìn và trong lòng tôi nôn nóng hơn mọi hôm...

Bàn thờ Bụt và bàn thờ Ông Bà đã được chuẩn bị, có bánh chưng, bánh tét, đĩa trái cây, ba chung trà, nhang đèn đầy đủ...nhưng tôi vẫn cảm nhận, mình còn thiếu một điều gì đó, phải chăng đây là lúc tôi cần nơi nương tựa, cần chia sẻ chân thành, cần trải lòng mình ra, cần một vài khoảnh khắc để nhìn lại mình, để tâm hồn được lắng xuống, thanh thản đôi chút...

Sáng cuối năm thức dậy, tôi dặn lòng: hôm nay, mọi lo toan thường nhật sẽ tạm gác sang một bên, mọi gánh nặng đều trút bỏ, dành cho mình những khoảnh khắc mang tên là bình an và hạnh phúc..

Ngộ thiệt, đời người như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng không thẳng, thấy là uốn khúc nhưng không phải cong; thấy là ngược dòng nhưng là xuôi chảy...

Giữa thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, nhớ lại những việc đã diễn ra trong năm qua và nghĩ về những điều sắp đến trong năm tới...chắc chắn sẽ khiến cho mỗi người có cảm giác bồi hồi, háo hức kỳ lạ. Một năm qua ta đã làm được những gì, những gì chưa làm được và định hướng những gì cho một năm mới sắp tới.

Và còn nữa: những lời yêu thương, lời cảm ơn, xin lỗi...mà trong năm tháng qua, ta đã chưa đủ can đảm bày tỏ với người mà ta đang quan hệ, vô tình bỏ lỡ và đánh mất

cơ hội để thiết sự hiểu và thương nhau trong cuộc sống vội vã này...mặc dù song song đó bản thân ta cũng có thêm những mối quan hệ tốt đẹp mới, những Thầy, bạn mới luôn kề cận, giúp đỡ, sẻ chia...bấy nhiêu thôi, cũng có thể khiến ta mỉm cười và ung dung nói lời chia tay với năm sắp hết.

Đã được Thầy Cô, bạn bè dạy: *Con đường đi tới hài hòa, thanh thản trong cuộc sống không phải tìm ở đâu xa mà ngay chính trong con người mình.* Những gì ta cần làm trong ngày cuối năm là dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tất cả mọi điều trong năm qua, hồi tưởng về những gì mình đã được và mất. Và đôi khi đã nhìn lại rồi có lẽ phần đông chúng ta sẽ có được một vài nghĩ suy như sau:

Mong khi một năm khép lại, những điều vui vẻ, tốt đẹp hơn sẽ mở ra.

Mong ai ai cũng được an lành, bình yên, khỏe mạnh cho một năm mới...

Mong niềm vui, nụ cười nối đuôi nhau gõ cửa mọi nhà và ai ai cũng sẽ bỏ quên bất hạnh, tuyệt vọng và nước mắt ở đằng sau...

Mong 365 ngày mới sẽ **sống** tốt mà không phải luyến tiếc...

Rồi thì gần nửa đêm cũng nhang đèn trà bánh cúng Phật và sau đó xin phép được rước Ông Bà về chơi với cháu con trong ba ngày Tết. Đêm yên tĩnh quá, mở hé cửa, tuy bên ngoài rất lạnh nhưng tim tôi sao mà châm bắm để nghe gót chân nhẹ nhàng Xuân bước vào sân nhà...Tách trà nóng quyện vào khói hương trầm làm lòng tôi ấm trong cơn gió đông len qua cửa...cảm giác được trở về nhà sao mà êm ả quá, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má...Tôi nhận ra cảm xúc đêm nay sao mà đặc biệt quá. Chắc không ít người cũng cảm nhận như vậy thôi.

Và rồi, mông một Tết Cha, mông hai Tết Mẹ, mông ba Tết Thầy...(như sinh hoạt ngày xưa bên nhà) cũng đi qua với đèn nhang, trà rượu, bánh mứt...không thiếu những tin nhắn chúc tụng qua lại của họ hàng, anh chị em thân thương cùng bạn bè thân quen. Sự truyền thông ngày nay quá ư là tân tiến, liên lạc toàn cầu rất nhanh chóng, làm ta có cảm tưởng khoảng cách địa lý không còn khó khăn chi nữa. Những ngày đầu năm, các người con Việt dù ở đâu đi nữa, cũng đã đi qua ba ngày Tết, bảy ngày Xuân, có một chút của ông bà ta nơi quê nhà.

.....Vậy là năm mới đã thật sự đến với chúng ta hơn 10 hôm rồi. Vẫn biết đây là vòng quay muôn đời của tạo hóa, nhưng trong mỗi người vẫn cảm thấy có điều gì mới lạ. Những gương mặt hớn hỏ, những tiếng cười giòn tan, những lời chúc tốt lành, những buổi viếng thăm nhau, họp mặt mừng Tết đầy ắp nghĩa tình...với những kỳ vọng một năm mới gặp được nhiều điều tốt đẹp đến với từng nhà, từng người...mọi nơi mọi cảnh...

Với cái lạnh của trời Âu, chứ không được không khí ấm áp như quê nhà, nơi mà khi Xuân về, mọi người hình như dễ đến với nhau hơn, dễ kết tình thân quen với nhau hơn??? Ở đâu cũng vậy cả, niềm vui hình như không bao giờ chia đều cho tất cả mọi người, hai chữ „sẻ chia“ không làm sao đong đầy được tất cả. Có Tết „đoàn viên sum

vây“ thì cũng có Tết „tha hương đất khách“. Có Tết „mâm cao, cỗ đầy“ thì cũng có Tết chỉ với „com canh“. Có Tết rộn ràng như phiên chợ sáng thì đâu đó cũng có cái Tết lặng lẽ như phiên chợ chiều...

Cho nên, mỗi người trong chúng ta, dù đang sống trong một xã hội nào đi nữa, cũng nên ý thức để biết mình phải làm gì để cùng tay trong tay với mọi người đồng hành đến bến bờ an lành, vững chãi, thanh thoi. Và vì vậy, chúng ta nên bớt đi sự thờ ơ và vô cảm, bớt đi đổ kỵ, định kiến... Những ai biết lắng nghe sâu, biết hiểu và biết yêu thương bao giờ cũng thấy sống tốt đẹp và an lạc hơn. „cho đi mà không cần nhận lại“ và rồi sẽ có được niềm vui vô bờ. Biết sống vì cộng đồng thì chắc chắn sẽ được cộng đồng đó nhìn nhận như người thân của mình. Và một khi ta biết làm những việc lợi mình, lợi người, biết sẻ chia... thì sự ích kỷ trong ta sẽ giảm xuống, những xung đột trong và ngoài ta được hóa giải dễ dàng. Đây là cách tạo lập **Bình An** căn bản nhất, chứ không cần phải cầu xin cúng bái.

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi!"(TCS)

Đây có phải là bức tranh tâm trạng chung của những người con xa quê vào dịp tết? Xin ai ơi hãy gửi tình cảm và lời chúc yêu thương đến gia đình, để hơi ấm gia đình truyền cho chúng ta luồng sinh khí mới đón Tết nơi đất khách quê người.

Các bạn thân mến,

Cái Tết bây giờ khác xưa đi nhiều vì những lí do khác nhau. Riêng tôi, Tết giờ là những phút giây có thể sống chậm lại, thấm thía lời dạy của ba má, thầy bạn, cảm thông, chia sẻ nỗi khổ của người khác và cảm thấy mình thật may mắn vì đã có cơ hội tập sống thật tốt trước khi quá muộn...

Khai bút đầu năm, xin mến chúc các bạn có được những năm tháng mới tinh của năm con rắn với sức khỏe thật tốt dù ở lứa tuổi nào, có nhiều niềm vui và luôn thuận duyên với cuộc sống.

Hiên trúc – Mồng 13 tháng giêng Ất Ty 2025

BÔNG LỤC BÌNH

Kính mời đọc thêm sáng tác khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỪ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12200 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC